

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018)

Thực hiện Hướng dẫn số 564/HD-TLĐ ngày 10/4/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018) và thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch của Liên đoàn lao động tỉnh nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

II. Nội dung tuyên truyền tổ chức các hoạt động:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ về truyền thống lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam (có đề cương kèm theo) gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Trà Vinh và các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ; động viên đoàn viên, CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, công tác góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tranh thủ các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

- Tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn ôn lại truyền thống của tổ chức công đoàn Việt Nam, tổ chức các hoạt động hội thao, hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ kết hợp với sinh hoạt chuyên đề.

2. Công tác thi đua:

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, và các phong trào thi đua khác do ngành, địa phương phát động.

- Tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 13/LĐLĐ ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh về việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong công tác vệ sinh môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và phổ biến, nhắc nhở, yêu cầu mỗi đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện và vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh.

- Ban Chấp hành Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn vận động CNVCLĐ thực hiện các công trình, sản phẩm, phân việc thi đua để đăng ký, gắn biển chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (được tổ chức vào quý III/2018) và đăng ký các công trình, mô hình thi đua về Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Các cấp công đoàn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đoàn viên và CNVCLĐ đảm bảo để đoàn viên công đoàn có lợi hơn so với đối tượng khác; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

3. Tổ chức các hoạt động

3.1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh và công nhân lao động, qua đó Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh tặng 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức Hội thao Công nhân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh, lần thứ XXIII năm 2018 (từ ngày 20-26/7/2018).

- Tổ chức Họp mặt Cán bộ công đoàn (26/7/2018); thăm và tặng quà cho cán bộ công đoàn nghỉ hưu.

- Tổ chức Hội thao Cán bộ công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2018 (28/7/2018).

- Giải ngân Dự án vốn vay từ quỹ “Ngày Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” cho 70 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay với số tiền 700 triệu đồng.

- Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho cán bộ công đoàn và cán bộ lãnh đạo có nhiều công lao xây dựng tổ chức công đoàn.

3.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện các phong trào do công đoàn cấp trên phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ tại đơn vị tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn tùy điều kiện thực tế tại đơn vị, ngành, chọn nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động cho phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Nữ công).

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Ban Tuyên giáo TLD;
- LĐLĐ huyện, TX, TP;
CĐ ngành và tương đương,
CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP, TG-NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Trần Trung Truyền



ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7)

Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, nhưng hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Năm 1920 tại Xưởng đóng tàu Ba Son-Sài Gòn, tổ chức Công hội được hình thành do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập. Tuy tồn tại và hoạt động trong thời gian ngắn do sự đàn áp của thực dân Pháp nhưng đã tạo cơ sở xã hội và có ảnh hưởng rất lớn trong phong trào công nhân Nam bộ sau này.

Theo dòng lịch sử, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, chúng tiến hành khai thác thuộc địa, tăng cường vơ vét, bóc lột để bù đắp lại những tổn thất chiến tranh. Đến cuối năm 1929, công nhân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp tư bản Pháp hơn 22 vạn người.

Trước sự vơ vét tài nguyên và bóc lột nặng nề, làm cho nhân dân lao động, trước hết là nông dân bị phá sản, bán cùn. Các phong trào yêu nước của nhân dân ta và phong trào đấu tranh của công nhân liên tiếp diễn ra nhưng đều bị thất bại. Trước tình hình đó, ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Qua nghiên cứu phong trào công nhân của nhiều nước ở châu Âu và phong trào đấu tranh của Công đoàn các nước thuộc địa, trong cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp, Người viết: "Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền lớn để thành lập các tổ chức Công đoàn ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phát triển Công đoàn hiện có dưới hình thức phôi thai". Trong cuốn Đường Cách Mệnh, Người viết: "Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới".

Trước yêu cầu của cách mạng, để đẩy mạnh hơn nữa công tác công vận và tăng cường sức mạnh cho Công hội đỏ, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời, triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ. Và ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội Công hội đỏ chính thức được tổ chức do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đứng đầu. Từ đây, tổ chức Công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam do Đảng Cộng sản sáng lập đã chính thức ra đời.

Có thể nói, Đại hội thành lập Công hội đỏ Bắc kỳ là một mốc son chói lọi có ý nghĩa to lớn trong tiến trình lịch sử phát triển của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Đây là kết quả tất yếu của phong trào vận động công nhân và truyền

bá lý luận Công đoàn cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ ra đời đáp ứng yêu cầu bức thiết của phong trào công nhân đang phát triển mạnh mẽ, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Chính vì vậy mà theo đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam.

Ngay sau khi ra đời, Công hội đỏ đã cùng giai cấp công nhân tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh sôi nổi của nhân dân ta giành độc lập dân tộc, tiêu biểu là phong trào đấu tranh của hơn 60.000 công nhân, nông dân Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh vào năm 1938. Sau Cách mạng Tháng 8 thắng lợi, đất nước ta phải đương đầu với nạn đói, nạn dốt và giặc ngoại xâm. Trước tình hình đó, nhiều phong trào thi đua được phát động như "Thi đua sản xuất", "Thi đua cải tiến kỹ thuật", "Thi đua xây dựng", "Cải tiến phát huy sáng kiến"... được đông đảo công nhân hưởng ứng. Đã vận chuyển hơn 40.000 tấn máy móc lên chiến khu, thành lập 57 cơ sở sản xuất mới. Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Công đoàn đã huy động 20.991 xe đạp thồ, 11.800 thuyền, mảng, canô, 500 ngựa thồ, 261.451 dân công vận tải. Trong các vùng tạm bị địch chiếm đóng, bí mật vẫn hoạt động bền bỉ suốt 9 năm... Những hoạt động đó đã góp phần tích cực vào thắng lợi của nhân dân trong kháng chiến chống Pháp kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong giai đoạn miền Bắc chuyển sang thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục chiến đấu giải phóng đất nước, Công đoàn tích cực vận động công nhân viên chức tham gia cải tạo xã hội chủ nghĩa. Hoạt động Công đoàn chuyển từ thời bình sang thời chiến. Công đoàn đã động viên công nhân viên chức sơ tán hàng ngàn xí nghiệp máy móc để tiếp tục sản xuất, tranh thủ thời gian hoà bình tạm thời, mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất. Nhiều phong trào thi đua được công nhân hưởng ứng như "Ngày thứ bảy đấu tranh thống nhất nước nhà", "làm thêm phần việc của anh Trỗi", "Chắc tay súng vững tay búa", với những khẩu hiệu hành động cụ thể: "địch đến là đánh, địch đi lại sản xuất", "đổi máu lấy dòng điện"... Ở miền Nam, nhiều cán bộ Công đoàn trung kiên đã bám sát cơ sở, nhà máy, xí nghiệp, đôn đốc để xây dựng lực lượng cách mạng trong công nhân lao động, phong trào đấu tranh của công nhân, lao động miền Nam sôi động và quyết liệt, thu được thắng lợi vẻ vang nhất trong cuộc đấu tranh cách mạng... Từ những kết quả trên, giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Công đoàn đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham

gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo công nhân viên chức lao động. Qua đó, đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội. Các cấp Công đoàn đã giáo dục, bồi dưỡng hàng chục ngàn công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức góp phần quan trọng xây dựng, củng cố khối liên minh công - nông - trí làm nền tảng vững chắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể khẳng định, hiện nay, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, góp phần tạo nên những thành tựu bước đầu, nhưng rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và duy trì phát triển sản xuất, quyết tâm đổi mới hoạt động, tiếp cận với công nghệ mới hiện đại, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, Công đoàn có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng và Nhà nước, là sợi dây nối liền Đảng với công nhân lao động. Thông qua tổ chức Công đoàn, Đảng nắm được tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động. Đảng lãnh đạo Công đoàn bằng chủ trương, đường lối và tổ chức. Đây là điều kiện thiết yếu đảm bảo cho công đoàn hoạt động đúng hướng. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vị trí, vai trò của Công đoàn càng phải được tiếp tục nâng cao. Công đoàn là yếu tố không thể thiếu trong quan hệ kinh tế - xã hội và quan hệ lao động. Bởi nếu không có sự tồn tại và phát huy tác dụng của Công đoàn thì không thể có quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ. Vị trí của công đoàn sẽ ngày càng được nâng cao hơn vì Công đoàn không chỉ đại diện cho người lao động, mà còn là tổ chức trực tiếp tham gia giải quyết những tranh chấp khi lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động nảy sinh. Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam xác định rõ phương hướng hoạt động: "Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn".
